



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
31 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### มาตรการสร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง NBT)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.เปิดงาน Virtual Policy Forum on Update on Diagnosis Treatment and Vaccine of COVID-19 ณ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ไทยเตรียมงบ 2 หมื่นล้านบาทรองรับเรื่องวัคซีน มอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติดำเนินการ ตั้งเป้าให้มีวัคซีนต้นแบบสำเร็จ 13 ล้านโดส เพื่อแบ่งให้กลุ่มเสี่ยงก่อนโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลที่ใกล้ชิดผู้ป่วยและกลุ่มผู้สูงอายุ ไม่อยากให้คนไทย เสพติดอัตราป่วยโควิด 19 เท่ากับศูนย์ วอนให้เข้าใจการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันการพิจารณาลดการกักตัว 14 วัน เหลือ 10 วัน ทำให้กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและในอนาคต พร้อมย้ำมาตรการคุมเข้มพรมแดนธรรมชาติป้องกันการลักลอบนำแรงงานผิดกฎหมายเข้าไทย การระบาดระลอก 2 ย่อมต้องเกิดขึ้น ทั้งกรณีการเดินทางเข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือการเดินทางเข้าอกรอบประเทศตามช่องทางธรรมชาติ เพราะช่องทางธรรมชาติยังไม่สามารถควบคุมได้เต็มระบบ สิ่งสำคัญต้องเตรียมความพร้อมรองรับระลอก 2 ที่จะเกิดขึ้นโดยปัจจุบันใน กทม. ทางการแพทย์รับได้ประมาณ 200 เตียงต่อวัน ซึ่งก็ถือว่ามั่นใจได้ในทางการแพทย์ ขณะที่กรมควบคุมโรคก็มีการอบรมผู้ที่จะมาสอบสวนโรคเพิ่มเติม แต่สิ่งสำคัญอย่าเสพติดกับตัวเลขผู้ป่วยเป็นศูนย์ราย แต่เราต้องเน้นการสอบสวนโรคให้เร็ว ควบคุมโรคได้ และต้องไม่ปกปิดข้อมูล

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้พบอัตราการติดเชื้อโควิดพุ่งทั่วโลก 45 ล้านคนแล้ว คาดว่าสิ้นปีน่าจะอยู่ที่ 80-100 ล้านคน การพบจำนวนผู้ป่วยมากสะท้อนว่าอัตราการเสียชีวิตของโรคไม่ได้รุนแรง คาดว่าอัตราตายของโควิดอยู่ที่ 2% แต่สิ่งสำคัญคือการบริหารทรัพยากรเพื่อรับมือกับโรคนี้ ห่วงอีก 1-2เดือนหมดมรสุม แรงงานผิดกม.ทะลักเข้าไทย หวั่นคุมโควิดยาก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สยามรัฐ, bangkokbiznews, newtv, tnthailand)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีการตรวจพบชาวต่างชาติติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทยนั้น ในการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เข้มข้นและเป็นไปในทางเดียวกันมาโดยตลอด โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคอย่างต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (newtv, thailandplus, bangkokbiznews, thaiquote ,infoquest)

- นพ.สรวิศ ุญญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวมาตรการหลักในการป้องกันการระบาดซ้ำโควิด 19 สำหรับประชาชน ว่า สิ่งสำคัญคือความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนและผู้ประกอบการ ในการปฏิบัติตามมาตรการของสร. โดยนำแบบจำลอง Swiss Cheese Model มาตรการหลัก 5 ด้านเป็นเกราะป้องกันโควิด 19 ของไทยเปรียบเสมือนชีส 5 แผ่น ได้แก่ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล สถานประกอบการต้องมีที่ล้างมือ, สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในที่สาธารณะ, เว้นระยะห่าง, มีระบบระบายอากาศ, ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามในบางสถานที่หรือสถานการณ์อาจทำไม่ได้ครบทั้ง 5 ด้าน ขอให้เข้มงวดด้านใดด้านหนึ่ง ที่สำคัญคือการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ สรุวจมูมองประชาชนต่อสถานการณ์โรคโควิด 19 ผ่านระบบออนไลน์ ผลการสำรวจการใส่หน้ากากอนามัย พบว่าคนไทยการ์ดเริ่มตกในการปฏิบัติตัวป้องกันโควิด19 การล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคมลดลง การสวมหน้ากากอนามัยก็ลดลง พบสวมหน้ากากปฏิบัติจริงเพียงร้อยละ 52 รับรู้เรื่องการเว้นระยะห่าง แต่ทำเป็นประจำเพียงร้อยละ 59 กรมอนามัยเตรียมเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำสอง ย้ายलयกระทรวงสาธารณสุขตลอดเวลา พกเจลล้างมือ เลี่ยงจุดที่แออัด

### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สยามกีฬา), เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ 12 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจาก 7 ประเทศ ทั้งหมดอยู่ในสถานกักกันโรค ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,775 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 3,585 ราย รักษาตัวใน รพ. 131 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (สยามรัฐ, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) ให้แก่ ผู้ช่วยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ของกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่และประชุมกรม. นอกสถานที่ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ที่เกาะสมุย และภูเก็ต ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย.นี้ จะพูดคุยกับกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตอันดามัน ทั้งในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างการเตรียมตัวที่จะเปิดให้เดินทางเข้ามา ทราบว่าการต่างประเทศได้พูดคุยกับนานาประเทศที่จะนำเครื่องบินที่บินตรงเข้ามา ยังภูเก็ต ซึ่งส่วนนี้นายกรัฐมนตรีจะไปดูการคัดกรองเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและมีความสุข พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับคนไทยว่าจะไม่เกิดปัญหาการ

## ประเด็นข่าว

### แพร่ระบาดรอบที่ 2

#### ประเด็นผลกระทบ

##### 1. นโยบายลดเวลาพักตัวเหลือ 10 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน), เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า นโยบายลดระยะเวลาพักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน สำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำ เป็นมติของกกก.โรคติดต่อฯ โดยจะเสนอ ศบค.พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ จากการศึกษาของคณะกรรมการวิชาการ พบว่า การกักตัว 14 วัน และ 10 วัน มีอัตราการติดเชื้อหลัง 14 วันต่ำมาก และไม่แตกต่างกัน โดยหลังวันที่ 10 ต้องสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และสามารถติดตามตัวได้รู้ว่ามีอาการป่วยหรือไม่ ขณะนี้มีหลายประเทศได้ลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน ได้แก่ ฮังการี สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สโลวีเนีย และลัตเวีย ซึ่งมาตรการลดวันกักตัว ได้อาศัยข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนตามสถานการณ์ความเสี่ยง ร่วมกับการประเมินสถานการณ์รายประเทศและความจำเป็นในการดูแลผู้เดินทางมาจากต่างประเทศให้อยู่ในสถานที่ป้องกันการแพร่เชื้อได้ดี ก่อนกำหนดเป็นนโยบายใหม่

##### 2.จ.พัทลุงพบซากเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า,ข่าวสด,ไทยโพสต์,มติชน,ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, บ้านเมือง, prachachat,khohoon, ntiontv, tnnthailand, bangkokbiznews, innnews, sanook, )

-นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.พัทลุง แถลงข่าว จนท.ตำรวจ สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นชุดจับกุมแรงงานต่างด้าว 10 ราย ตรวจพบชิ้นส่วนของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ใน "สารคัดหลั่ง" ในแรงงานชาวพม่าอายุ 27 ปี จำนวน 1 ราย กำลังรอผลการตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ามีการติดเชื้อโควิดที่เป็นปัจจุบัน หรือเป็นซากเชื้อโรคที่เหลือนอยู่หรือไม่ ผลออกมาในวันนี้(31 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการอย่างเข้มงวด โดยมีกักกลุ่มเสี่ยงตอนนี้ 16 คน แยกเป็น แรงงานเมียนมา 10 คน และบุคลากรของรัฐอีก 6 คน โดยเฉพาะแรงงานเมียนมาที่พบเชื้อ ได้แยกออกไปกักตัวที่รพ. และจากการได้รับรายงานเกี่ยวกับเส้นทางของกลุ่มแรงงานเมียนมากลุ่มนี้ ทราบว่ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 2 เดือนแล้ว โดย 8 คน ทำงานขายแรงงานในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และอีก 2 คน อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ส่วนชายวัย 27 ปี ที่พบชิ้นส่วนเชื้อโควิด-19 เป็น 1 ใน 2 ที่อาศัยอยู่ใน อ.รัตภูมิ โดยเดินทางเข้ามาทางด่านฯแม่สอด จ.แม่ฮ่องสอน

-นพ.อุทิศศักดิ์ หิริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา พร้อมฝ่ายปกครองอำเภอรัตภูมิ ลงพื้นที่วัดแห่งหนึ่ง (วัดเกาะบรรัตนาราม) อ.รัตภูมิ เพื่อติดตามสอบสวนโรค พบว่าแรงงานชาวเมียนมาอ้างว่าเดินทางมาจาก อ.รัตภูมิ เจ้าหน้าที่จึงเข้าสอบสวนโรคในแคมป์คนงานภายในวัด มีคนงานชาวเมียนมา 6 คน ซึ่งเป็นแรงงานถูกกฎหมายทำงานอยู่ โดยพบผู้สัมผัสใกล้ชิดกับแรงงานกลุ่มเสี่ยงอีก 7 คน เจ้าหน้าที่จึงนำตัวคนงานทั้ง 13 คนไปตรวจหาเชื้อ ที่รพ.รัตภูมิ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนไปถึงจุดที่พักของคนงาน 9 คนที่อ้างว่าหลบซ่อนตัวอยู่ในสวนยาง อ.รัตภูมิ ก่อนเดินทางไปขึ้นรถ มีคนขับเป็นชาวเมียนมาเช่นเดียวกัน เพื่อตรวจสอบกลุ่มผู้สัมผัสโรคนอกเหนือ จากที่พบ ขณะเดียวกัน นายตำรวจทั้ง 2 นาย และ ตร.ชั้นประทวนอีก 1 ราย ที่เป็นชุดจับกุมแรงงานชาวพม่า ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอัตราเสี่ยงสูง ได้ถูกส่งตัวไปกักตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, newtv, thailandplus, bangkokbiznews)

-นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยา และ สคร.12 จ.สงขลา ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ทราบว่าแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ เดินทางมาจากอ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 2 เดือนที่แล้ว ส่วนการตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในรายนี้ พบสารพันธุกรรมของเชื้อในปริมาณน้อย อาจจะเป็นการติดเชื้อรายเก่า และขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการในการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน เพื่อประกอบการวินิจฉัยต่อไป ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 3 ราย ได้รับการกักตัวและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด 19 แต่อย่างใด และได้มีการติดตามและค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์,ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บางกอกทูเดย์,mcot, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5,7,TNN,Thaipbs)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบชิ้นส่วนเชื้อโควิดในแรงงานชาวเมียนมา ว่า เป็นการพบสารพันธุกรรมในปริมาณน้อย และจากการตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดตรัง ผลออกมามตรงกับผลตรวจของทางโรงพยาบาล คือเป็นสารพันธุกรรมเชื้อ คาดว่าไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ ขณะนี้ชาวเมียนมารายดังกล่าวอยู่ที่โรงพยาบาล ส่วนคนอื่นๆอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง แต่จากการตรวจไม่เจอเชื้อแต่อย่างใด สำหรับการตรวจเจอสารพันธุกรรมเชื้อในแรงงานชาวเมียนมารายนี้ เหมือนกับกรณีหญิงไทยที่จะไปทำงานที่ ยูเออี แต่ตรวจเจอสารพันธุกรรมในจำนวนที่น้อย ซึ่งเคยชี้แจงมาแล้ว สธ.ยังไม่ถือว่าแรงงานพม่ารายนี้เป็น ผู้ติดเชื้อยืนยันของไทย เนื่องจากผลการตรวจทั้ง 2 แล็บ ตรงกันว่ามีสารพันธุกรรมในปริมาณน้อยมาก

##### 3. จัดคอนเสิร์ตใหญ่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง,โลกวันนี้)

- อิมแพค อาร์น่า เมืองทองธานีจัดคอนเสิร์ตใหญ่ ไทยประกันชีวิต presents THE GENTLEMEN LIVE วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม – 1 พ.ย.นี้ ถือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกหลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โดยวางมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติ ร่วมกันกับลูกค้าผู้จัดงานประเภทต่างๆ ที่ชัดเจนเข้มงวดทุกขั้นตอน ทั้งการคัดกรอง การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องฉายแสง UVC ที่สำคัญการจัดเตรียมสถานที่โดยกำหนดระยะห่างทางสังคม Social Distance สำหรับคอนเสิร์ตได้จัดเก้าอี้นั่งชมคอนเสิร์ตจากเดิม อาร์น่าสามารถรองรับได้กว่าหมื่นที่นั่งเหลือเพียง 6,800 ที่นั่งต่อรอบเท่านั้น

## ประเด็นข่าว

### 4.พบ 2 โฆษณีย์เมียนมาเชื้อเป็นบวก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ)

-ทื่อ.แม่สอด จ.ตาก ผลการตรวจจากห้องแล็บสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ออกมาเมื่อวันที่ 29 ต.ค. พบคนขับรถเมียนมาชาย 1 ราย หญิง 1 ราย มีผลเป็นบวกติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสองรายเข้ามาเมื่อวันที่ 26 ต.ค. เพียงครั้งเดียวและไม่ได้กลับมาอีก สาธารณสุขฝั่งไทยประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดเมียวดี ติดตามตัวเข้ารับการรักษาที่รพ.เมียวดี ขณะที่ฝั่งไทยมีการติดตามสอบสวนโรคและบุคคลที่สัมผัสแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า)

-จนท.หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเมียวดีของเมียนมา เข้าไปตรวจสอบบ้านพักของผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 2 คน เขตอ.เมือง จ.เมียวดี ตรงข้ามอ.แม่สอด จ.ตาก หลังแพทย์ไทยตรวจตัวอย่างจากพนักงานขับรถเมียนมาจากจ.เมียวดีที่มาขนถ่ายสินค้าบริเวณด่านพรมแดน 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก พบผลเป็นบวก จึงรายงานให้หน่วยงานสาธารณสุขเมียนมาทันที ทางกรมเมียนมาติดตามญาติและครอบครัวของพนักงานขับรถเมียนมาไปกักบริเวณ 21 วัน ซึ่งในระหว่างที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปตามตัวนั้น ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงต่างตื่นตระหนก ทั้งนี้ พนักงานขับรถที่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 สองคนดังกล่าว เข้ามารับสินค้าในเขตไทย วันที่ 27-28 ตุลาคม ขณะที่ไทยมีมาตรการสกัดกั้นเข้มข้น เช่น นำลวดหนามหีบเพลงมากันไม่ให้ข้ามสัมผัสกันระหว่างขนถ่ายสินค้า และก่อนเข้าไปโซนที่ทางการกำหนดเป็นโซนปลอดภัย พนักงานขับรถเมียนมาทั้งรถใหญ่รถเล็ก ต้องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยเก็บตัวอย่าง ก่อนไปรับสินค้า 2 โซนคือ โซนรับ-ส่งสินค้าระหว่างรถยนต์บรรทุกเล็ก กับรถยนต์บรรทุกใหญ่ ซึ่งวันเดียวกันนี้ทางการเมียวดี ได้สอบสวนผู้ป่วย และพยายามติดตามหาคนที่สัมผัสกับพนักงานขับรถเมียนมา 2 คนนี้แล้ว

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, สยามกีฬา, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, js100, newtv, infoquest)

-สหรัฐอเมริกา นพ. แอนโทนี ฟาวซี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อระดับหัวแถวของสหรัฐ หัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือโควิด 19 ของทำเนียบขาว เตือนว่าสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับปริมาณการติดเชื้อโควิด 19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด เป็นการดำเนินไปในแนวทางที่ผิดพลาด หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งประเทศต้องเผชิญกับการเพิ่มมากขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อ, จำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในรพ.และจำนวนผู้ที่เสียชีวิตเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการเชิงรุกในการบรรเทาหรือยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ทางตะวันตก, ตะวันตกกลาง และตะวันตกกลางตอนบนของประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นสูงมากใน ตัวเลขการติดเชื้อรายวันใน เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 91,000 ราย เป็นสถิติติดเชื้อรายวันสูงสุดครั้งใหม่ และทำให้ยอดติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 9,121,800 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ราย เป็น 233,137 รายแล้ว

-ญี่ปุ่น พบผู้ติดเชื้อ รวมตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา ผ่านหลักแสนเป็น 100,334 รายแล้ว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 808 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 100,334 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 453 ราย รวมเป็นกว่า 1,700 ราย สำหรับญี่ปุ่นไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพราะชาวญี่ปุ่นสวมหน้ากากอนามัยประจำและหมั่นล้างมือทำความสะอาด เว้นระยะห่างทางสังคม รัฐบาลผ่อนคลายนโยบายการเตือนภัยวิกฤติโรคโควิด 19 ของหลายประเทศ รวมถึงไทย สิงคโปร์ เวียดนาม จีน และเกาหลีใต้ เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศเหล่านั้น ดีขึ้นเป็นลำดับ

-อินเดีย พบผู้ติดเชื้อเกิน 8 ล้านคน รว.ธ.ธ.อินเดียแถลงให้ทุกรัฐทั่วประเทศระมัดระวังการระบาด เป็นพิเศษในช่วงเทศกาลดิวาไลที่ใกล้จะมาถึงในวันที่ 14 พ.ย.ซึ่งเป็นเทศกาลทางศาสนาสำคัญที่สุดของอินเดีย และให้เฝ้าระวังไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน

-สิงคโปร์ ประกาศอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. เป็นต้นไป

-สหภาพยุโรป สนับสนุนเงินทุนแก่ประเทศสมาชิกเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคโควิด 19 ข้ามพรมแดนภายในกลุ่ม ที่อาจเกิดภาวะผู้ป่วยล้นรพ.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น

-ดร.ฮันส์ คลูจ ผอ.องค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นยุโรป เผย ภูมิภาคยุโรป ซึ่งประกอบด้วย 53 ประเทศ พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายสัปดาห์สูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มากกว่า 1.5 ล้านราย ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยสะสมในยุโรปเพิ่มเป็นกว่า 10 ล้านรายแล้ว

-อังกฤษ ประกาศล็อกดาวน์ขั้นสูงสุดของประเทศในวันจันทร์ที่ 2 พ.ย. ครอบคลุม 5 เมือง

-ฝรั่งเศส บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ ปิดประเทศรอบสองเป็นเวลา 2 เดือน ให้ประชาชนเวิร์กฟรอมโฮม 5 วัน/สัปดาห์ แต่โรงเรียนไม่หยุดสอน

-เยอรมนี ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบที่สอง โดยปิดร้านอาหาร ผับ บาร์ โรงยิม สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และห้ามรวมตัวกันเกิน 10 คน นายอูร์ซูลา ฟอน เดร์ ลายเอิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไบโอเอ็นเทค ของเยอรมนี คาดว่าผลการทดลองวัคซีนของบริษัทที่ร่วมพัฒนากับบริษัทไฟเซอร์ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการทดลองในคนระยะที่ 3 ที่เป็นการทดลองใหญ่ที่สุดน่าจะปรากฏชัดในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถนำผลการทดลองดังกล่าวไปยื่นขออนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 เพื่อใช้เป็นการทั่วไป

-เมียนมา ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดีทำหนังสือถึง ผวจ.ตาก ขอฟ่อนผันให้รถจากเมียนมาเข้าไปเขตขึ้นนอกเมืองแม่สอด เพื่อหาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น โดยจะไม่ขอเข้าไปในเมืองชั้นใน

-อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อใหม่ 2,897 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 406,945 ราย สูงที่สุดในอาเซียน

-มาเลเซีย มีคำสั่งให้ตำรวจ 10,000 นาย ทำการกักตัว เหตุพบเจ้าหน้าที่ 200 นายติดเชื้อ หลังมาเลเซียเข้าสู่การระบาดระลอก 3

-สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รวม 45,423,699 ราย รักษาหายรวม 33,034,054 ราย เสียชีวิตรวม 1,187,529 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดคือ สหรัฐอเมริกาอันดับ 1 มีผู้ติดเชื้อสะสม 9,214,994 ราย เสียชีวิตสะสม 234,201 ราย ตามด้วยอินเดีย อันดับ 2 มีผู้ติดเชื้อสะสม 8,088,851 ราย เสียชีวิตสะสม 121,131 ราย อันดับ 3 บราซิล ติดเชื้อสะสม 5,496,402 ราย เสียชีวิตสะสม 159,033 ราย อันดับ 4 รัสเซีย ผู้ติดเชื้อสะสม 1,599,976 ราย เสียชีวิตสะสม 27,656 ราย และอันดับ 5 ฝรั่งเศส ติดเชื้อสะสม 1,282,769 ราย เสียชีวิตสะสม 36,020 ราย ไทยอยู่ในอันดับที่ 147 มีผู้ติดเชื้อสะสม 3,775 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย และรักษาหายสะสม 3,585 ราย

## ประเด็นข่าว

### หลักสูตรป.โทการพยาบาล

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ (thailandplus)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. ในฐานะนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 7/2563 เผยว่า สภาสถาบันพระบรมราชชนก มีมติเห็นชอบเปิด 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ และเวชปฏิบัติชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลขั้นสูง ตอบโจทย์ความต้องการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสังคมปัจจุบันและอนาคต หลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรแรก คือสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตที่วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

### เชื้อไวรัส RSV

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ (แนวหน้า ,สำนักข่าวไทย, bangkokbiznews, mcot)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เชื้อไวรัส RSV มีกระบาดมากในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหรือประมาณเดือน ก.ค. - ต.ค. เด็กที่ป่วยจะมีอาการเบื้องต้นคล้ายเป็นไข้หวัดธรรมดา มีน้ำมูก ไข้ ไอ จาม พ่อแม่จึงต้องคอยสังเกตอาการของลูกอย่างใกล้ชิด หากมีอาการคล้ายปอดอักเสบร่วมด้วยควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไป

### วันลอยกระทง

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เผย ช่วงเทศกาลลอยกระทง คู่รักวัยรุ่นชาย-หญิง มักนิยมชกชวนออกมาลอยกระทงกัน และหลายๆ คู่อาจชกชวนกันไปเที่ยวต่อ จนร้ายแรงถึงขั้นจับกลุ่มเสพยาเสพติดหรือของมีเมาจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทำให้เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ซึ่งหากวัยรุ่นไม่สามารถหักห้ามใจหรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ได้ ควรมีการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ และป้องกันการแพร่กระจายโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งโรคเอดส์ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่แสดงถึงความรับผิดชอบของวัยรุ่นชายอีกด้วย กรณีที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน หรือพบว่าถุงยางอนามัยรั่วหรือขาดขณะมีเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ได้ การกินยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดโอกาสของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ วิธีการกินที่ถูกต้องคือ กินเม็ดแรกให้เร็วที่สุด และกินเม็ดที่ 2 หลังจากเม็ดที่ 1 ภายใน 12 ชั่วโมง และไม่แนะนำให้กินยาเกิน 4 เม็ดต่อเดือน ซึ่งสามารถกินยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด พร้อมกันในครั้งเดียวได้

### วันไข่โลก

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นสพ.สมชวน รัตนมังคลา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายเรวัต ทรัพย์สัตยพงศ์ ประธานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ร่วมเปิดงานสัมมนาออนไลน์เนื่องในวันไข่โลก ปี 2563 (World Egg Day 2020) “เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน” ตามที่คณะกรรมการไชระหว่างประเทศ (International Egg Commission หรือ IEC) ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันไข่โลก เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการบริโภคไข่ ตั้งเป้าเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยให้ถึง 300 ฟองต่อคนต่อปีนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไข่ไก่ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563-2567 ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาทางภาวะโภชนาการของคนไทย โดยเฉพาะเด็กวัยเรียน

### สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ (thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ “New Normal กรมอนามัยน่าอยู่ น่าทำงาน” ส่งเสริมให้บุคลากรกรมอนามัยได้ปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน ที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย โดยใช้หลัก 5 ประการ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต” สู่การเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

### นวัตกรรมตรวจวัดซินัวโรด

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(ไทยรัฐ)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้พัฒนา นวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์ความแรงของวัคซีนป้องกันวัณโรค หรือที่ "วัคซีนบีซีจี" ด้วยวิธีการตรวจวัดปริมาณพลังงาน ATP ในเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียที่มีชีวิตในวัคซีนบีซีจี ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมของวิธี ตามระบบคุณภาพปัจจุบันสถาบันชีววัตถุได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์ความแรงของวัคซีนบีซีจีแบบวิธีดั้งเดิมที่มีความยุ่งยากในการทดสอบ สถาบันชีววัตถุได้นำเสนอในการประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพชีววัตถุภาครัฐขององค์การอนามัยโลก ที่ประเทศอิตาลี เมื่อปี 2561 ทำให้หลายประเทศสนใจ ล่าสุดองค์การอนามัยโลก ได้ประสานสถาบันชีววัตถุให้จัดการฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์ความแรงของวัคซีนบีซีจีด้วยวิธีทางเลือกใหม่ intracellular ATP ให้กับห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพภาครัฐ ด้านวัคซีนของประเทศสมาชิกเครือข่าย 8 ประเทศ โดยกำหนดฝึกอบรม ในวันที่ 9 และวันที่ 16 พ.ย.นี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Zoom

### ประชุมวิชาการเสริมพลัง สร้างความหวังที่ยั่งยืน

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(ไทยโพสต์)

- นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ 2020 "การเสริมพลังและความหวังที่ยั่งยืน" Psychosocial Network Conference 2020 Sustainable Empowerment and Hope for the Lived Experience โดยความร่วมมือจากสมาคมสายใยครอบครัว ร่วมกับโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในการฟื้นฟู



## ประเด็นข่าว

สมรรถภาพจากโรคจิตเวช พร้อมพบการเปิดตัวแอปพลิเคชัน "APPEER" เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้คนไทยเข้าถึงการบริการและข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ รวมถึงคำแนะนำด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นได้สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้ว

### สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ (แนวหน้า )

-วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และภาคีเครือข่ายด้านการนวดไทย จัดงาน “ฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.63 1- 2 พ.ย.63

### เฮลติกอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ (ผจก. )

-เพจ “สวท.แม่สะเรียง” ได้โพสต์ภาพ ทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.สบเมย เป็นเด็กชายอายุ 2 เดือน ไปรักษาต่อที่ รพ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน คือ ด.ช.กันติศ ศรีสดีไสงกช อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จากการวินิจฉัยอาการเบื้องต้น มีอาการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นมูกฟองสีเขียว จึงต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาที่รพ.แม่สะเรียง

### กม.การรณยฆาต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)

คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยแลนด์ แกลงผลประชามติเบื้องต้นว่าด้วยร่างกฎหมาย การรณยฆาตว่า ร้อยละ 65.2 เห็นชอบ กลายเป็นประเทศที่เจ็ดของโลกที่อนุญาตการจบชีวิตตัวเองเพื่อยุติความทุกข์ทรมานแก่ ผู้เจ็บป่วย และจะประกาศผลอย่างเป็นทางการวันที่ 6 พ.ย. กฎหมายการรณยฆาตจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนพ.ย.ปี 2021 อนุญาตเฉพาะ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่แพทย์วินิจฉัยจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน 6 เดือน ผู้ป่วยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และแพทย์อย่างน้อย 2 คนให้การรับรอง ส่วนผลประชามติว่าด้วยกฎหมายกัญชาเพื่อสันตินาการกลับมีผู้ใช้สิทธิคัดค้านมากถึงร้อยละ 53.1

### พายุโคนี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bangkokbiznews)

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานพยากรณ์อากาศ ภาคเหนือตอนบน-อีสาน มีอากาศเย็น กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคเหนือ-อีสาน-กลาง และไทยเตรียมรับมือ "พายุโคนี" (พายุระดับ5) ในวันที่ 4-5 พ.ย.นี้

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

